



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
28 พฤศจิกายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

กัญชาคาเฟ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ประชาไท, ผจก., thejournalistclub, topnews, ch3plus, isranews, voicetv, nationtv, INN, sanook) เพจชมรมแพทย์ชนบท

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึงกรณีผู้ประกอบการร้านขายกัญชาย่านถนนข้าวสารจ้างแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมาอยู่ประจำร้าน เพื่อให้สามารถจำหน่ายช่อดอกกัญชา พร้อมสูบบ้านสนทนาภายในร้านได้ โดยไม่ขัดต่อประกาศกฎกระทรวงว่า ขอให้เป็นไปตามกฎหมาย เสด็จตามร้านไม่ได้ เราไม่ได้ส่งเสริมให้คนไปใช้ในทางสนทนา การ ด้วยนัยยะจะไปเสพในร้านไม่ได้ หากมีกฎหมายก็จะชัดเจน หากไม่มีก็ต้องตีความกันไป

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย หลังจากประกาศมีผลบังคับใช้ หากร้านขายกัญชาเปิดสูบบนบวจร ไม่อยากปิดห้องสูบ ต้องไปขออนุญาตเปิดเป็นสถานพยาบาลตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล แต่จะจ้างแพทย์มานั่งประจำร้านไม่ได้และไม่ถูกต้อง เนื่องจากแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย 2 สัปดาห์หลังจากนี้ กรมฯ จะลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการที่ขายกัญชา ระหว่างนี้ จะให้เวลาผู้ประกอบการได้ปรับตัวกับประกาศฉบับนี้ก่อน

- นายอภิลาภ บุญโสภณ อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ เผยเชียงใหม่ยังไม่มีเปิดโซนกัญชาบริการอย่างเป็นทางการ ส่วนใหญ่ นทท.ต่างชาติใช้บริการมัคคุเทศก์หรือไกด์ทัวร์พานำไปเสพกัญชานานแล้ว โดยเฉพาะเส้นทาง อ.แม่อิง อ.แม่แตง ที่มุ่งหน้าสู่อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปิดโซนกัญชา เชื่อว่าไม่มีผลกระทบต่อท่องเที่ยวเชียงใหม่ คนจะใช้บริการน้อยเนื่องจากขัดกับความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตชาวล้านนา ถูกตีตราเป็นพวกขี้ยา

- นายวีรวิชัย เครือสมบัติ ประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต กล่าวว่า ในซอยบางลาป่าตอง เปิดขายกัญชาหลายร้านมาก อยากให้ขายเป็นกิจจะลักษณะไม่ใช่ปล่อยให้ออกมาสูบกิน บางคนแพ้และไม่ชอบกลิ่น ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลตรวจสอบอย่างเคร่งครัด

- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษกพรรคเพื่อไทย เผยขณะนี้ข้อมูลจากคนในพื้นที่รวมทั้งสื่อออนไลน์นำเสนอว่ามีการเปิดกัญชาคาเฟ่ในหลายจังหวัด ต้องการให้นายกฯ และนายอนุทิน ผู้กำกับนโยบาย กลับมาทบทวนเรื่องกัญชาเสรีอย่างละเอียดอีกครั้ง

- เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ว่า วันนี้ช่อดอกกัญชาห้ามขายออนไลน์แล้ว แต่การบังคับใช้กฎหมายยังอ่อนด้อย สร.ออกประกาศ แต่หากค้นหาในร้านค้าออนไลน์ ยังหาซื้อได้สะดวกเหมือนเดิม หวังว่าวันนี้ซึ่งเป็นวันราชการ จะมีการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง ตรงกับนโยบายกัญชาเสรีที่มีการควบคุม อย่าให้ประกาศ สร.เป็นเพียงละครฉากหนึ่งที่ไม่เอาจริง

- นายสมชาย แสวงการ ส.ว. โพสต์ขอผู้มีอำนาจช่วยไขคำตอบ 1) การปล่อยให้ขายช่อดอกกัญชา อ้างว่าเพื่อการแพทย์หรือเพื่อสนทนา 2) การขออนุญาตตาม ม.46 พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ถูกในแง่การอนุญาตจำหน่ายเท่านั้น ไม่ใช่ให้สูบได้ 3) บางร้านอวดว่าตนสามารถจัดหาแพทย์มาเป็นยามเฝ้าร้านดู นทท.ต่างชาติสูบกัญชาสนทนา น่าจะเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณแพทย์ สมควรถูกลดถอนใบประกอบวิชาชีพและถูกดำเนินคดีอาญา

ให้ความรู้กัญชา



สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

- สร.ยังคงดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชาแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้เวลา 13.00-16.30 น. กรมการแพทย์แผนไทยฯ จะจัดประชุมวิชาการหัวข้อการใช้และส่งเสริมกัญชาเพื่อเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ (สาธารณสุขมอลตา และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) ผ่านทางเฟซบุ๊กกรมฯ

โพลสำรวจผลงานที่พอใจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก., ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, topnews, INN, thejournalistclub)

- ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจเรื่องแกนนำรัฐบาลกับผลงานที่พอใจ ด้านที่โดดเด่นช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์ อสม.แก้วิกฤตโควิด จัดการวัคซีน ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 72.6 รวมทั้งมีผลงานที่ประชาชนพอใจและแกนนำรัฐบาลที่โดดเด่นที่สุด มีจุดยืนมั่นคง ทำตามทีพูด นโยบายกัญชาช่วยชาวบ้าน นำมาทำวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพทางการแพทย์ ไม่ต้องหลบซ่อนและอาจถูกเรียกปรับสินบนใต้ดิน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. สถานการณ์ติดเชื้อและแผนวัคซีนโควิด ลื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, mcot, thaigov, INN) - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรณว.กลาโหม ขึ้นชมบุคลากรทางการแพทย์ ที่อุทิศตนปฏิบัติภารกิจสู้โควิด 19 ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท ร่วมกันก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์ จนนานาชาติให้ความชื่นชมยกไทยเป็นแบบอย่างในการรับมือโควิด</p> <p>2. เฝ้าระวังการระบาดในจีน ลื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, TNN) - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โฟสต์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะทวีปเอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย และยุโรป โดยในเอเชียที่ต้องจับตามองใกล้ชิดคือจีน เพราะการระบาดขยายตัวรวดเร็ว ผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงกว่าสถิติที่เคยระบาดมาในรอบสามปีก่อน ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่ประมาณ 90% ติดเชื้อไม่มีอาการ ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลการวิจัยทางคลินิกของประเทศต่าง ๆ ที่ชี้ให้เห็นว่าสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดขณะนี้ ส่วนใหญ่ทำให้เกิดอาการป่วย โดยมีสัดส่วนผู้ติดเชื้อแบบไม่มีอาการน้อย จึงน่าสนใจว่าการระบาดในจีนนั้นเกิดจากสายพันธุ์ใด และต่างจากประเทศอื่นทั่วโลกหรือไม่ นอกจากนี้ พบผู้ป่วย Long COVID กว่าครึ่งมีปัญหานอนไม่หลับ และปัญหาความจำ</p> <p>3. เด็ก 6 ขวบ ติดโควิดเสียชีวิต ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, ch3plus, soudhitalk, news1live) - นพ.เจษฎ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ รอง ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา เผยกรณีเด็กหญิงอายุ 6 ขวบที่เสียชีวิตจากโควิด 19 พบเด็กไม่ได้รับวัคซีน มีโรคประจำตัวความผิดปกติทางสมองและการเคลื่อนไหว ถือเป็นอุทาหรณ์ของพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคน ควรให้ความสำคัญในการที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับบุตรหลาน</p> <p>4. ปชช. เข้ารับวัคซีนจำนวนมาก ลื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก) - เพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 แจ้งว่า มีประชาชนสนใจเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เป็นจำนวนมาก ศูนย์ฉีดวัคซีน สธ. จึงขยายการให้บริการฉีดเพิ่มวันพุธที่ 30 พ.ย. วันอังคารที่ 6, 13, 20 และ 27 ธ.ค. เวลา 09.00-14.00 น. ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไป - ที่ศูนย์หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล จ.นครราชสีมา เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน-4 ขวบ ไฟเซอร์ฝาส้มอายุ 5-11 ขวบ และไฟเซอร์ฝาม่วงอายุ 12 ปี ขึ้นไป ซึ่งมีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาขอรับบริการจำนวนมาก เฉลี่ยทั้งวันประมาณ 600-700 คน</p> <p>5. กทม.เข้มมาตรการ ลื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า - นายสุนทร สุนทรชาติ ผอ.สำนักอนามัย กล่าวว่า จากที่ สธ. แจ้งเตือนสถานการณ์โรคโควิด 19 ขณะนี้อยู่ในช่วงที่ต้องระมัดระวังมากขึ้นและเน้นย้ำสถานที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดย สนอ. ได้เตรียมความพร้อมสำรองยา เวชภัณฑ์ วัคซีน LAAB ให้เพียงพอ รวมทั้งสำรวจ ค้นหา ติดตามกลุ่มผู้สูงอายุและ ผู้มีโรคเรื้อรังที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้รับวัคซีนไม่ครบโดส หรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้เข้ารับการฉีดตามกำหนด อีกทั้งได้ประสานความร่วมมือตรวจสอบ และกำชับเน้นย้ำสถานที่ที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ ตลาด สถานบันเทิง และสถานสงเคราะห์ ในกรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 80 ปี ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, Hfocus) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนหน่วยงาน สมาคมองค์กรต่างๆ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 80 ปีพร้อมจัดพิธีสดับปกรณ์และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ล่วงลับไปแล้ว และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ</p>	
<p>วันแพทย์ ลื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (รัฐบาลไทย, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, Nation, Thailand.shafaqna, Head topics, TOP NEWS)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กระทรวงกลาโหม กล่าวผ่าน VTR เนื่องในโอกาส “วันแพทย์ ประจำปี พุทธศักราช 2565” จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน โดยกล่าวชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่อุทิศตนปฏิบัติภารกิจในการรับมือกับโรคโควิด 19 ด้วยความเสียสละ พุ่มเท ร่วมกันก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์ จนประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากนานาประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศผ่อนคลายมาตรการและได้ประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นแล้ว เชื่อว่าแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จะยังคงเดินทางข้ามเคลื่อนงานสาธารณสุขไทยร่วมกับรัฐบาลอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป</p>	
<p>วันเอดส์โลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สมาคมนักข่าวบันเทิง, News plus, Head topics)</p> <p>- นักแสดงของช่อง 3 กองทัพ พิค และ ออกัส วชิรวิชญ์ ไพศาลสกุลวงศ์ ร่วมเป็นพิธีเซ็นเตอร์ในงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก โดยมีจ๊อบ ธัชพล กุ๊วศ์บัณฑิต และเป็นไต ญัฐนิช ประดิษฐาน ร่วมประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองเพื่อร่วมรณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาของโรคเอดส์ พร้อมวิธีการป้องกันและแก้ไข สร้างความเข้าใจและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อให้อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข</p>	-
<p>แอปพลิเคชัน BuddyThai</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, The Bangkok insight, Today update news, Workpointtoday, MCOT)</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดตัวแอปพลิเคชัน BuddyThai กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนและวัยรุ่นราชนครินทร์ ร่วมมือกับ บมจ. โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่โดนรังแกหรือโดนบูลลี่ที่โรงเรียนและผ่านโซเชียลมีเดีย บรรเทาปัญหาการฆ่าตัวตายในกลุ่มเด็กและเยาวชน นำร่องให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครวานนครดาวนโหลดใช้งาน พร้อมแชร์ประสบการณ์ให้ทีมพัฒนาแอปพลิเคชันนำไปวางแผนปรับปรุงให้ดีขึ้น</p>	-
<p>การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>- เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี ในเวทีการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนภาคเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ใน 3 รุ่น คือ รุ่น Junior รุ่น Pre-Teenage รุ่น Pre-Teenage รวม 8 ทีม จากทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 60 ทีม</p>	-
<p>ข้อสังเกตเด็กติดพนัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การสังเกตพฤติกรรมโรคติดพนันได้จากอาการ 3 ข้อ ได้แก่ 1.เมื่อพยายามหยุด หรือลดการเล่นพนัน จะกระสับกระส่าย หงุดหงิดง่าย 2.หลังจากเสียเงินพนัน จะกลับไปเล่นเพื่อเอาเงินคืน โทกเรื่องการใช้เงิน และ 3.เพิ่มปริมาณเงินพนันมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ ผู้ที่อยากเลิกเล่นพนันให้สำเร็จด้วยตนเอง ขอให้ยึดหลักแนวคิด 3 ข้อ 1.สร้างแรงจูงใจในการเล่น พิจารณาทบทวนผลกระทบของการเล่นพนัน 2.สำรวจวิเคราะห์สาเหตุตัวกระตุ้นภายในหรือความคิด อารมณ์ ที่ทำให้เล่นพนัน และวางแผนจัดการหลีกเลี่ยงจัดการความเสี่ยงที่จะกลับไปเล่นพนัน 3.หาทางเลือกกิจกรรมอื่นๆ ที่ดีกว่าไปทำ และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและผลลัพธ์ที่จะตามมาหากยังไปเล่น และหมั่นคิดถึงเป้าหมายในชีวิตที่มีความสุขเป็นสำคัญ</p>	
<p>เทรนด์ผ้าคลุม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1</p> <p>- คณะวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) พบประเทศไทยมีอัตราการผ้าคลุมในช่วงปี 2559 ถึงปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 35% ของจำนวนแม่ที่คลอดลูก ซึ่งสูงกว่าอัตราผ้าคลุมที่ WHO แนะนำไว้ คือที่ 10-15% ของจำนวนแม่ที่คลอด โดยอัตราผ้าคลุมของไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ มีอัตราใกล้เคียงประเทศรายได้สูง และอัตราสูงมากกว่ากลุ่มประเทศอาเซียน ทำให้ผู้ทำวิจัยเกิดข้อสงสัยว่า ไทยมีการผ้าคลุมโดยไม่จำเป็นหรือไม่ เช่น จากความเชื่อในการเลือกวันคลอดให้ตรงกับฤกษ์มงคลและตามความพร้อมของทั้งหญิงตั้งครรภ์และแพทย์ที่ทำการคลอด</p>	
<p>เด็กเสพติดเกม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1</p> <p>- ปัญหาเด็กติดเกม กำลังเป็นปัญหาสำคัญของทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดย WHO ได้จัดให้ภาวะติดเกม เป็นโรคชนิดหนึ่ง คือ Gaming disorder การสังเกตเด็กเป็นโรคติดเกม อาจเริ่มดูปฏิกริยาตอบสนองของเด็กเมื่อถูกบังคับให้หยุดเล่นเกมกลางคันหรือถูกขัดจังหวะ ผ่านอารมณ์ โกรธ-หงุดหงิดรุนแรง หรือแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวแบบที่ควบคุมตนเองไม่ได้, ขอบแยกตัวจากสังคม, ละเลยกิจกรรมชีวิตที่เคยทำ, หมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมตลอดเวลา หรือมักจะแสดงอาการไม่ไหวนอนเฉยๆถ้าเล่นแพ้ และ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ไม่สามารถหยุดเล่นเกมได้ ทั้งนี้ ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญที่สุดในการป้องกันเด็กไม่ให้เกิดภาวะโรคติดเกม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำติดเกมอาจลุกลามก่อโรคลักษณะคล้ายติดยาเสพติด หรืออาจถึงขั้นป่วยจิตได้	

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel